

# 4 Thái Bình

## HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(*Tiếp theo trang 1*)

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của UBND tỉnh đồng trí đồng ý kiến tập trung vào các nội dung: Cần đánh giá rõ hơn việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, xác định rõ những hạn chế để khắc phục kịp thời; đề ra các biện pháp quyết liệt hơn trong phòng, chống dịch. Tập trung rõ nguyên nhân chậm tiến độ một số dự án trọng điểm; kết cấu hạ tầng một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chậm được đầu tư. Việc triển khai một số nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội còn chậm, hiệu quả chưa cao, cần phải có biện pháp khác phục trong thời gian tới. Người đứng đầu một số cơ quan, địa phương, đơn vị chưa đề cao tinh thần trách nhiệm, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Tình tiếp tục có hiện pháp khác nhau giữa các địa phương, đặc biệt là ngành Y tế, nhất là các ngành kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Quý I/2020, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, quán triệt, vận dụng sáng tạo những quan điểm, chủ trương, chỉ đạo

của Trung ương, vì vậy kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra. Tiến độ triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên để có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ở các cấp, các ngành chưa đạt kế hoạch đề ra. Các dự án trọng điểm của tỉnh tiến độ triển khai còn chậm. Việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa hiệu quả. Kỳ cương trong chỉ đạo, điều hành, ý thức chấp hành nhìn chung có chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra. Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên nhân của hạn chế, yếu kém là do ý thức chấp hành và kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành của một số ngành, địa phương, đơn vị chưa tốt; còn hiện tượng đùn đẩy, né tránh, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ. Sự phối hợp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giữa một số ngành, địa phương chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thật hiệu quả. Năng lực tham mưu của một số cấp, một số ngành còn yếu.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ nghiêm và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm không để dịch bùng phát và lây lan trên diện rộng; tổ chức thực hiện tốt việc khai báo y tế; kiểm soát chặt chẽ những người đi từ nước ngoài về từ ngày 6/3 theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ở các cấp, các ngành tiếp tục và soát lại những nhiệm vụ, biện pháp triển đã chỉ đạo, đặt ra tình hướng xấu nhất ở mỗi nơi và mỗi cấp để có biện pháp tốt nhất ứng phó.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đặt ra từ đầu năm để triển khai thực hiện quyết liệt. Nghiên cứu, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hơn, những tác động tiêu cực mà dịch Covid-19 gây ra để chủ động có những giải pháp phù hợp với địa phương, đơn vị mình. Quán triệt phương châm hành động “Lấy tốc độ bù thời gian; biến thách thức thành thời cơ; biến thời cơ thành động lực”. Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đặc biệt là của chủ trương, nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ chế, chính sách của tỉnh để tập trung tháo gỡ khó khăn một

cách thực chất cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân trong phát triển kinh tế - xã hội; chọn những trường, vận động việc có tính mẫu chốt để thực hiện; chỉ đạo tổ chức thật chủ động, sáng tạo và quyết liệt để tạo ra kết quả cao nhất, rõ nét nhất. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài nguyên và môi trường, tài chính, xây dựng cơ bản, y tế, giáo dục... Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo phương án “5 tại chỗ” một cách thực chất; nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, những bộ phận có liên quan nhiều đến doanh nghiệp và người dân. Chú trọng rà soát tình hình, chủ động giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị phòng, chống lụt, bão theo phương châm “4 tại chỗ”. Chú trọng chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, phấn đấu hoàn thành đại hội cấp cơ sở trong tháng 4/2020.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX báo cáo dự thảo kế hoạch phân bổ và triệu tập đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm

kỳ 2020 - 2025. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất số đại biểu triệu tập dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là 350 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX dự kiến 51 đồng chí, giảm hơn 5% so với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX có cấu 15 đồng chí để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực trọng điểm. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX phân đấu đối mới từ 1/3 so với số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ở đầu nhiệm kỳ trước. Về cơ cấu độ tuổi trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, thống nhất phân đấu bảo đảm tỷ lệ học lý giữa 3 độ tuổi. Trong phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, thống nhất bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ đạt 15% trở lên; tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 10% trở lên; nêu không đạt được tỷ lệ cán bộ nữ và cán bộ trẻ theo quy định sẽ phải bù khuyết số lượng. Về quy trình, thống nhất thực hiện đúng quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HĐ/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ.

## HỌP TRỰC TUYẾN...

(*Tiếp theo trang 1*)

khu cách ly tập trung của tỉnh. Ngoài ra, 4 trường hợp khác đi từ vùng có dịch về có biểu hiện sốt cũng đã được cách ly, theo dõi sức khỏe. Hiện nay, nguồn lây nhiễm ngày càng phức tạp do gia tăng số người nhiễm ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Vì vậy, việc giám sát, sàng lọc người nghi nhiễm sẽ khó khăn và phải thực hiện rộng hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong thời gian qua khi vừa phòng, chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Đồng chí nhấn mạnh, theo dự báo 2 tuần tới là thời điểm quyết định thực hiện thắng lợi công tác phòng, chống dịch, do đó toàn Đảng, toàn dân phải thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch. Mỗi cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương, của tỉnh và khuyến cáo của ngành Y tế, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch để ra với mức tiêu chuẩn quyết không để dịch bùng phát, lây lan diện rộng trên địa bàn tỉnh. Mỗi cấp, ngành, địa

phương, đơn vị phải dự phòng tình huống xấu nhất để có phương án xử lý tốt nhất. Nếu lỡ là để xảy ra bùng phát dịch, cần ngay lập tức cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng mọi hình thức. Ngoài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các xã, phường, thị trấn cần tổ chức tuyên truyền lưu động để mọi người biết được thông tin, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chủ động dự tập đông người. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, phải thực hiện đúng khuyến cáo phòng, chống dịch của ngành Y tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu từ ngày 26/3 đến hết 2 tuần tới, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang không đi ra ngoài tỉnh, không đi ra khỏi địa bàn, địa phương phụ trách, tập trung cho công tác phòng, chống dịch. Ngành Giáo dục và Đào tạo và các địa phương cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học từ ngày 27/3 đến hết ngày 12/4; hướng dẫn, nhắc nhở phụ huynh, học sinh, sinh viên thực hiện tốt các khuyến cáo về phòng, chống dịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác khai báo y tế toàn dân, nhất là quản lý, giám sát khai báo y tế, cách ly những người đi từ nước ngoài, tỉnh ngoài, vùng có dịch từ ngày 8/3 đến nay, kiên quyết không thực hiện cách ly tại nhà. Đồng chí cũng yêu cầu cần tăng cường kiểm tra, giám sát, bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch. Sau ngày 26/3, các địa phương, cơ quan, đơn vị phải rà soát công tác phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19.

Tiếp tục ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, kết luận cuộc họp, đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch nhấn mạnh: Trong thời điểm hiện nay cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân. Nội dung tuyên truyền phải thông tin sát tình hình dịch; các quy định mới của trung ương, của tỉnh, khuyến cáo của ngành Y tế để các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, người dân chấp hành nghiêm, thực hiện đúng; đồng thời, phải tăng cường tuyên truyền lưu động, bảo đảm thông tin, thời lượng tuyên truyền. Các địa phương, cơ quan, đơn vị, các tổ

chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của trung ương, của tỉnh; từ ngày 27/3 không tổ chức cuộc họp quy mô trên 20 người; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không đi nước ngoài, tỉnh ngoài, vùng có dịch trước hợp bắt buộc thì phải có sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện đóng cửa tất cả các dịch vụ không cần thiết. Tại các cơ sở cách ly, không cho phép người nhà đến thăm, mang đồ tiếp tế vào khu vực cách ly; nghiêm cấm việc đầu cơ, tích trữ thực phẩm; thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang bắt buộc với những trường hợp đã được quy định. Các cơ quan không cho người không đeo khẩu trang, người có biểu hiện sốt, ho, khó thở vào cơ quan; khuyến cáo cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, thành viên các đoàn kiểm tra tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả xử lý hình sự. Các ngành: Công an, Thanh tra, Quản lý thị trường, lực lượng thanh tra chuyên ngành tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định của trung ương, của tỉnh.

## Nữ sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 133

Trong hai ngày 21 - 22/3, sinh viên L.T.M, lớp K45D, Trường Đại học Y Dược Thái Bình có lên thăm bác điều trị tại Khoa Thận kinh, Bệnh viện Bạch Mai sau đó trở lại trường học tập. Đến ngày 24/3, Bộ Y tế công bố bệnh nhân dương tính với Covid-19 là bệnh nhân số 133 có thời gian điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 29/2 đến ngày 22/3.

Ngay sau khi có thông tin về việc sinh viên L.T.M có lên Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian có bệnh nhân số 133 điều trị (nơi ghi nhận đã có 2 điều dưỡng nhiệm Covid-19 trọng điểm), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai và Trường Đại học Y Dược Thái Bình tiến hành điều tra dịch tễ quá trình di chuyển, tiếp xúc của sinh viên L.T.M. Qua xác minh cho thấy, thời điểm bác của sinh viên L.T.M nhập viện là ngày 17/3. Trong thời gian này, bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 133 đã chuyển sang phòng khác điều trị từ 4 ngày trước đó. Như vậy, sinh viên L.T.M không phải là người tiếp xúc trực tiếp mà được coi là người có yếu tố liên quan đến bệnh nhân số 133.

Hiện nay, sinh viên L.T.M đang được cách ly, theo dõi tại Khoa Truyền

Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu, tham mưu phương án hạn chế phương tiện giao thông công cộng trong thời điểm hiện nay. Sở Y tế, Công an tỉnh quản lý tốt những người đi từ nước ngoài về, chức, người lao động không đi nước ngoài, tỉnh ngoài, vùng có dịch trước hợp bắt buộc thì phải có sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm trước

Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, thành viên các đoàn kiểm tra tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả xử lý hình sự. Các ngành: Công an, Thanh tra, Quản lý thị trường, lực lượng thanh tra chuyên ngành tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định của trung ương, của tỉnh. Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu, tham mưu phương án hạn chế phương tiện giao thông công cộng trong thời điểm hiện nay. Sở Y tế, Công an tỉnh quản lý tốt những người đi từ nước ngoài về, chức, người lao động không đi nước ngoài, tỉnh ngoài, vùng có dịch trước hợp bắt buộc thì phải có sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện đóng cửa tất cả các dịch vụ không cần thiết. Tại các cơ sở cách ly, không cho phép người nhà đến thăm, mang đồ tiếp tế vào khu vực cách ly; nghiêm cấm việc đầu cơ, tích trữ thực phẩm; thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang bắt buộc với những trường hợp đã được quy định. Các cơ quan không cho người không đeo khẩu trang, người có biểu hiện sốt, ho, khó thở vào cơ quan; khuyến cáo cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc.

### Thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020

## TẠM DỪNG CÁC HOẠT ĐỘNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Thủ tướng nêu rõ, việc lây nhiễm Covid-19 đang tăng tốc, có tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, mỗi trường bệnh viện, có trường hợp nhiễm ở cộng đồng mà chưa được phát hiện. Do đó, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền các cấp phải tăng tốc trong phòng, chống dịch, phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng dịch, điều trị bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân là mục tiêu cao nhất. “Chúng ta có hai tuần để hành động. Virus sẽ lây lan nhanh hơn hành động của chúng ta nếu không quyết liệt, phòng chống kịp thời” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Sau khi nêu bài học qua tình hình dịch bệnh ở Mỹ, Thủ tướng đặt vấn đề liệu Việt Nam có nên tạm thời đóng cửa tất cả các hoạt động và đi lại của người dân khi số ca nhiễm còn thấp dưới 1.000 ca hay không. Vì vậy, ít nhất trong hai tuần tới, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung hơn 20 người; dừng triết đề các nghi lễ tôn giáo. Thủ tướng Chính phủ sẽ xử lý nghiêm nhẹ chính quyền địa phương để tập trung hơn 20 người. Đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như vũ trường, massage, các cơ sở du lịch, tham quan, các tụ điểm vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, quán bia, nhà hàng ăn uống...

Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các chuyến bay từ hai thành phố lớn đến các thành phố khác. Người dân được yêu cầu ở lại nhà, hạn chế ra ngoài trừ trường hợp cần thiết. Đối với người dân từ các thành phố, khu vực đang có dịch diển ra, các địa phương có trách nhiệm quản lý như đối với trường hợp đi từ vùng dịch. Thời gian thực hiện việc này bắt đầu từ 0 giờ ngày 28/3 và kéo dài một hoặc vài tuần, có thể xem xét cụ thể sau.

Thủ tướng nhấn mạnh chủ trương cấm tập trung từ 20 người trở lên cần được khuyến cáo cho mọi tổ chức, công dân. Cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài trường học, công sở. Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện việc xét nghiệm các nhân viên y tế ở khu vực có nguy cơ lây nhiễm; các cơ sở khám chữa bệnh khác nên khuyến cáo việc khám những trường hợp cấp cứu chỉ khi thật cần thiết.

Thủ tướng giao ngành Y tế hướng dẫn cụ thể, phân loại mức độ cấp cứu với từng loại bệnh để không biến bệnh viện thành nơi đóng người, để lây nhiễm. Tam thời đóng cửa các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu trên toàn quốc. Ngành Y tế có biện pháp cách ly các bác sĩ, nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Chính quyền địa phương và các ngành, đặc biệt là ngành Y tế hỗ trợ việc cách ly để các thầy thuốc yên tâm làm việc. Có phương án chăm sóc tốt hơn bác sĩ, nhân viên y tế, nhất là các bệnh viện trực tiếp điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Bảo toàn đội ngũ y tế để có sức chiến đấu lâu dài trong mùa dịch.

MTTQ Việt Nam và các cơ quan chức năng có hình thức trực tuyến phù hợp để kêu gọi, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp, các ngành tiếp tục thay đổi thói quen làm việc để phù hợp tình hình dịch. Các tỉnh, thành phố tập trung đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ xét nghiệm, tiến hành xét nghiệm trên diện rộng...

Thủ tướng yêu cầu ngành Y tế mua thêm ngay các trang thiết bị y tế cần thiết; phối hợp với ngành Công Thương có hợp đồng cụ thể để sản xuất khẩu trang y tế và các loại khẩu trang đạt tiêu chuẩn khác, phục vụ đầy đủ nhu cầu trong nước và hợp tác quốc tế. Nghiêm cấm đầu cơ, tích trữ hàng y tế phẩm, vật tư y tế. Xử lý nghiêm nạn đầu cơ, các trường hợp đưa tin sai sự thật. Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành phải bảo đảm an toàn, an sinh xã hội mọi nơi, mọi lúc. Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế bàn việc xây dựng một số bệnh viện dã chiến khi thấy cần thiết...

(*theo nhandan.com.vn*)

## HỌC SINH, SINH VIÊN...

(*Tiếp theo trang 1*)

UBND các huyện, thành phố thông báo đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS, học sinh khối 10, 11 các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học nghỉ học đến hết ngày 12/4; đối với học sinh khối 12 nghỉ học từ ngày 27/3 đến hết ngày 12/4. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Các trường đại học, các đại, trung cấp, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

# THÔNG BÁO

## Bán đấu giá cổ phần của UBND tỉnh Thái Bình tại Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Thái Bình

- Tổ chức chuyển nhượng vốn: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH**
- Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng vốn: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ THÁI BÌNH**

- Địa chỉ: Số 370 Đường Long Hưng, Phường Hoàng Diêu, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

- Điện thoại: 0227 3747906 - Fax: 0227 3746409
- Ngành nghề kinh doanh chính:** Xây dựng, duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng công trình đường bộ.
- Vốn điều lệ:** 16.000.000.000 đồng
- Điều kiện tham dự đấu giá:** Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do CTCP Chứng khoán Agribank ban hành
- Tên, địa chỉ tổ chức thực hiện bán đấu giá:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank - Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
- Cổ phần bán đấu giá:**

- Loại cổ phần: Phổ thông, tự do CN

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phần bán đấu giá: 660.000 cổ phần

- Giá khởi điểm: 15.962 đồng/cổ phần

- Số lượng mua tối thiểu: 100 cổ phần

- Số lượng mua tối đa: 660.000 cổ phần
- Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:** Từ **08h30** ngày **25/03/2020** đến **15h30** ngày **07/04/2020**.
- Thời gian nộp tiền tham dự đấu giá:** Trước **09h00** ngày **14/04/2020**.
- Thời gian tổ chức đấu giá:** **10h00** ngày **14/04/2020** tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank - Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần:** Từ **8h30** ngày **15/04/2020** đến **15h30** ngày **21/04/2020**.
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:** Từ **8h30** ngày **15/04/2020** đến **16h30** ngày **21/04/2020**.

(*Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên website: [www.thaibinh.gov.vn](http://www.thaibinh.gov.vn), [www.agriseco.com.vn](http://www.agriseco.com.vn)*)

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG